
Số: 56-KHLT/TĐTN-SGD&ĐT

Bến Tre, ngày 26 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH
Triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” trong trường học
giai đoạn 2020 - 2023

Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/HĐĐTƯ ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng Đội Trung ương về việc Triển khai phong trào Kế hoạch nhỏ giai đoạn 2020 – 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” trong trường học giai đoạn 2020-2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Giáo dục thiếu nhi về ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường, tinh thần đoàn kết, ý thức chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau của các em đội viên, thiếu nhi.

Phong trào cần được tuyên truyền và triển khai rộng rãi, huy động được sự tham gia đông đảo của đội viên, thiếu nhi, đảm bảo ý nghĩa giáo dục, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Kinh phí thu được từ phong trào được sử dụng thiết thực, hiệu quả, đúng mục đích đảm bảo tính công khai, minh bạch theo đúng nguyên tắc quản lý tài chính hiện hành.

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI

1. Nội dung

Tổ chức để đội viên, thiếu nhi thực hành tiết kiệm thông qua hoạt động hằng ngày, thường xuyên tại trường, lớp, gia đình; tự nguyện quyên góp các sản phẩm phế liệu, hoặc lao động để tạo nguồn kinh phí xây dựng, thực hiện các công trình măng non trong nhiệm kỳ, trong đó tập trung vào các công trình để hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng các điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi.

2. Công tác tuyên truyền về phong trào

Đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và nội dung, phương thức

triển khai phong trào, tạo sự đồng thuận, thống nhất nhận thức về phong trào “*Kế hoạch nhỏ*”, tập trung vào đội viên, thiếu niên, nhi đồng; phụ huynh, học sinh, giáo viên với các hình thức như: xây dựng các sản phẩm truyền thông trực quan (*infographic, motiongraphic, video clip, bài hát...*) về lịch sử, tên gọi, ý nghĩa, nội dung, phương thức triển khai phong trào và kết quả thực hiện phong trào, tập trung giới thiệu các công trình măng non tiêu biểu đã thực hiện từ phong trào “*Kế hoạch nhỏ*” như Nhà máy nhựa Thiếu niên Tiền Phong, khách sạn Khăn Quàng Đỏ và các công trình của địa phương, đơn vị như Nhà Khăn Quàng đỏ, Ngôi nhà rác thải nhựa....

Tăng cường đăng tải hoạt động của Hội đồng Đội các cấp, các Liên đội trong triển khai phong trào; giới thiệu những cách làm hay, mô hình hiệu quả, từ đó thu hút sự quan tâm, hỗ trợ, tạo động lực thúc đẩy phong trào trên website, fanpage của Đoàn, Đội.

Các Liên đội có hình thức tuyên truyền trực quan về phong trào trên bảng tin hoặc qua các buổi phát thanh măng non, câu lạc bộ tuyên truyền măng non, đội “*Ông kính xanh*”. Thường xuyên lồng ghép thông tin về phong trào trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt Chi đội, Liên đội, câu lạc bộ, đội, nhóm và các hoạt động khác do nhà trường hoặc Liên đội tổ chức.

3. Hình thức triển khai phong trào

Các Chi đội, Liên đội triển khai, hướng dẫn đội viên, thiếu nhi tham gia phong trào thông qua các hình thức, cụ thể:

3.1. Thông qua quyên góp của đội viên, thiếu nhi

Tổ chức để đội viên, thiếu nhi quyên góp giấy vụn, phế liệu, vỏ chai nước, vỏ lon nước ngọt... (*sản phẩm quyên góp phải có giá trị tái sử dụng, thời gian lưu sản phẩm không gây ảnh hưởng đến môi trường*) hoặc quyên góp sách, truyện, đồ chơi, quần áo... còn sử dụng được. Mỗi Liên đội bố trí 01 khu vực tập kết đồ quyên góp từ phong trào, phân thành từng loại tùy thuộc tính chất và mục đích sử dụng. Các Liên đội không bố trí được địa điểm tập kết thì quy định thời gian để chi đội, đội viên, thiếu nhi nộp sản phẩm về.

Sau khi thu gom, Liên đội tổ chức phân loại. Đối với sách truyện, đồ chơi, quần áo và các vật phẩm còn giá trị sử dụng, Liên đội tổ chức trao tặng cho các đội viên, thiếu nhi khó khăn hoặc các đơn vị kết nghĩa. Đối với giấy vụn, phế liệu, Liên đội xử lý để tạo nguồn kinh phí thực hiện các nội dung của phong trào.

3.2. Thông qua lao động của đội viên, thiếu nhi

Các đơn vị tùy điều kiện thực tế tổ chức để đội viên, thiếu nhi lao động, như trồng rau, làm các sản phẩm thủ công (*ưu tiên các sản phẩm sử dụng vật dụng tái chế*), làm vệ sinh trong khuôn viên nhà trường...có thể lồng ghép để tổ chức giờ chơi trải nghiệm sáng tạo cho các em đội viên, học sinh.

Tổ chức ngày hội, hội chợ để trưng bày và bán các sản phẩm thông qua lao động của thiếu nhi; hoặc báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường trích một phần kinh phí trong công tác vệ sinh để tạo nguồn kinh phí thực hiện các nội dung của phong trào.

3.3. Thông qua các hoạt động tiết kiệm khác của thiếu nhi

Các Liên đội có thể chủ động triển khai các mô hình hoạt động tiết kiệm khác của thiếu nhi như “Nuôi heo đất giúp bạn đến trường”, “Hũ gạo tình thương”... phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và đảm bảo mục đích, tôn chỉ của phong trào, có ý nghĩa giáo dục thiếu nhi.

Các hoạt động tiết kiệm khác được quyên góp để hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức trao tặng trong dịp Trung thu, Tết nguyên đán...

3.4. Một số lưu ý

Chỉ vận động, khuyến khích, hướng dẫn và tạo điều kiện để thiếu nhi tham gia phong trào với hình thức phù hợp với điều kiện của bản thân, gia đình. Không bắt buộc thiếu nhi đóng góp kế hoạch nhỏ nếu các em không có điều kiện tham gia. Việc biểu dương thiếu nhi tích cực tham gia phong trào phải trên cơ sở tính tích cực, chủ động, thường xuyên làm kế hoạch nhỏ của các em, tuyệt đối không dựa vào số lượng đóng góp để tuyên dương.

Tuyệt đối không yêu cầu thiếu nhi nộp tiền mặt thay cho phế liệu (*trừ hình thức Nuôi heo đất*); không áp đặt chỉ tiêu đóng góp của thiếu nhi; không để thiếu nhi mua giấy vụn, phế liệu bên ngoài, hoặc nộp những sản phẩm không phải phế liệu (*giấy trắng, đồ uống chưa sử dụng...*).

Tùy tình hình thực tế, các địa phương có thể vận động thiếu nhi đang sinh hoạt trong các Nhà thiếu nhi hoặc trên địa bàn dân cư tham gia phong trào. Tổ chức các hoạt động lao động phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, không chạy theo thành tích mà chú trọng ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục.

III. SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ PHONG TRÀO

Toàn bộ kinh phí thu được từ phong trào Kế hoạch nhỏ được giữ lại Liên

đội, nộp về nhà trường để xây dựng Quỹ Đội, sử dụng phục vụ các nội dung sau:

+ Xây dựng công trình măng non của Liên đội hoặc giúp đỡ các đơn vị kết nghĩa (*như xây dựng Nhà khăn quàng đỏ, điểm sinh hoạt, vui chơi, công trình giáo dục truyền thống, lịch sử cho thiếu nhi; công trình làm đẹp khuôn viên nhà trường, tủ sách, trang thiết bị phục vụ hoạt động Đội; hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn...*) theo hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương.

+ Phục vụ các hoạt động của Đội theo đúng quy định của Nhà nước, Điều lệ Đội nhưng không quá 20% tổng kinh phí thu được từ phong trào Kế hoạch nhỏ của Liên đội.

Cuối mỗi năm học, Liên đội báo cáo với Ban Giám hiệu nhà trường và Hội đồng Đội cấp huyện về kết quả triển khai và tổng số kinh phí thu được từ phong trào; đồng thời xây dựng Kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí đó cho năm học tiếp theo, trọng tâm là xác định công trình măng non của Liên đội. Kế hoạch của Liên đội phải được Ban Giám hiệu nhà trường và Hội đồng Đội huyện phê duyệt; được thông qua tại Đại hội Liên đội để triển khai thực hiện.

Trong trường hợp Hội đồng Đội cấp huyện, cấp tỉnh, cấp Trung ương xác định sẽ triển khai công trình măng non của cấp mình cần vận động sự đóng góp của thiếu nhi thông qua phong trào "*Kế hoạch nhỏ*", có thể tiến hành việc trích nộp kinh phí thu được từ phong trào của Liên đội lên cấp trên, nhưng phải đảm bảo quy mô, giá trị, ý nghĩa giáo dục thiếu nhi của công trình, phục vụ thiết thực nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời phải được triển khai trước khi bắt đầu năm học. Kinh phí trích nộp được thực hiện cụ thể như sau:

+ Cấp huyện, thành phố: Xây dựng kế hoạch, trao đổi với các Liên đội trên địa bàn, xin ý kiến và được sự thống nhất của Hội đồng Đội cấp tỉnh. Kinh phí trích nộp để triển khai công trình măng non cấp huyện không vượt quá 20% tổng kinh phí thu được từ phong trào của các đơn vị trong toàn huyện, thành phố.

+ Cấp tỉnh: Xây dựng kế hoạch, trao đổi với Hội đồng Đội các huyện, thành phố; xin ý kiến, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Kinh phí trích nộp để triển khai công trình măng non cấp tỉnh không vượt quá 10% tổng kinh phí thu được từ phong trào của các đơn vị trong toàn tỉnh.

+ Cấp Trung ương: Hội đồng Đội Trung ương xây dựng kế hoạch, trao đổi với Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố; báo cáo, xin ý kiến chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Kinh phí trích nộp để triển khai công trình măng

non toàn quốc không vượt quá 5% tổng kinh phí thu được từ phong trào trên toàn quốc. Căn cứ quy mô của công trình, có thể tiến hành quyên góp nhiều hơn 01 năm học.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch đến Ban Thường vụ các Huyện, Thành đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố.

Giao Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh làm thường trực hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch. Thường xuyên theo dõi, giám sát việc sử dụng kinh phí từ phong trào bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu của phong trào. Báo cáo kết quả thực hiện về Trung ương Đoàn.

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn thực hiện công tác tuyên truyền, đăng tải các mô hình hay, cách làm hiệu quả từ các Liên đội triển khai hiệu quả phong trào.

Giao Phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu, hướng dẫn công tác phối hợp giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo với các Huyện, Thành đoàn trong triển khai thực hiện kế hoạch.

2. Cấp huyện, thành phố

Ban Thường vụ các Huyện, Thành đoàn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố triển khai kế hoạch, trực tiếp theo dõi, đôn đốc các Liên Đội, thực hiện và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn qua Ban Thanh Thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn cùng thời gian với báo cáo tổng kết năm học hàng năm.

Đề nghị Ban Giám hiệu các trường Tiểu học, Trung học cơ sở tạo điều kiện để các Liên đội triển khai thực hiện phong trào và sử dụng nguồn Quỹ từ Kế hoạch nhỏ đúng mục đích, ý nghĩa hoạt động của Đội. Có cơ chế giám sát, quy định trách nhiệm đối với các nhân đồng chí phụ trách chính công tác thu chi của phong trào đảm bảo đúng quy định và quy tắc tài chính.

Hướng dẫn Hội đồng Đội các xã, phường, thị trấn và Liên đội có các hình thức ghi nhận, biểu dương các tập thể Đội và cá nhân đội viên, thiếu nhi tích cực tham gia phong trào vào dịp tổng kết năm học hoặc sơ kết phong trào "*Kế hoạch nhỏ*".

Các đơn vị gửi hình ảnh, tin bài thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, email: tgtdbentre@gmail.com và Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn, email: Doandoibentre@gmail.com) để thực hiện công tác truyền thông trên các trang của tỉnh.

Các nội dung của Kế hoạch này triển khai bắt đầu từ năm học 2020 - 2021. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thành đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo quan tâm chỉ đạo và đôn đốc việc thực hiện đạt kết quả cao.

**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
PHÓ GIÁM ĐỐC**



La Thị Thúy

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Lâm Như Quỳnh

Nơi nhận:

- Hội đồng Đội TW;
- BGĐ Sở GD&ĐT;
- Phòng chuyên môn Sở GD&ĐT;
- Các Ban Tỉnh đoàn;
- BTV các Huyện, Thành đoàn;
- Hội đồng Đội các huyện, thành phố;
- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;
- Lưu VT.

